

สรุปมติสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 849  
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564  
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย

1. เรื่องร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักการร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... ทั้งนี้ มอบฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำประกาศหรือระเบียบเกี่ยวกับการนำไปปฏิบัติใช้ แล้วมารายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง มหาวิทยาลัยได้ออก ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

2. เรื่องขออนุมัติหลักการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 34

สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้

(1) เห็นชอบในหลักการให้เอกชนลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 34 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ขนาดที่ดินประมาณ 13 ไร่ ระยะเวลาให้สิทธิการเช่า 30 ปี และกำหนดรูปแบบการพัฒนาให้เป็นศูนย์การแพทย์ และพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องและส่งเสริมกับแนวคิด Wellness/Health Complex

(2) มีข้อสังเกตหลายประการซึ่งสรุปเป็นประเด็นสำคัญ เช่น การดำเนินการโครงการควรจะเป็นเชิงพาณิชย์ที่จะสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย โดยควรมีการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากที่สุด และอาจต้องพิจารณาถึงการร่วมมือระหว่างคณะและส่วนงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย การคำนึงถึงภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อาจเป็นความเสี่ยงทางด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) และความรู้สึกร่วมของประชาคมภายในและสังคมภายนอก ควรพิจารณาเรื่องสวัสดิการของบุคลากรโดยอาจจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งของโครงการนี้ให้เป็นสวัสดิการของบุคลากร เพราะหากนำเรื่องสวัสดิการไปดำเนินการร่วมกับโครงการดังกล่าวนี้จะเป็นเรื่องยาก เกณฑ์การตัดสินใจคัดเลือกเอกชนผู้ลงทุนจะต้องมีความชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความลำบากในการตัดสินใจ การใช้ชื่อโครงการไม่ควรใช้คำว่าโรงพยาบาล แต่ควรเป็น Wellness/Health Complex หรือ Center เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และควรมีการประมาณราคากลาง มูลค่าการลงทุนไว้ด้วย เพราะในอนาคต 30 ปีข้างหน้าสิ่งเหล่านี้จะกลับมาเป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีแนวทางอื่น ๆ อีก จึงขอให้สำนักงานจัดการทรัพย์สินนำข้อสังเกตและความเห็นในที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

ตามที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินได้เสนอขออนุมัติหลักการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 34 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 834 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 และที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้นำเรื่องดังกล่าวกลับไปพิจารณาทบทวน เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นทั้ง 2 ประเด็น คือ 1) ความคิดเห็นประกอบหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ได้รับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ 2) หลักการให้เอกชนเช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 34 (บางส่วน) เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ โดยให้นำความเห็นในที่ประชุมไปพิจารณาให้รอบคอบ มีความชัดเจนและมีความเป็นไปได้ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก่อนออกประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการคัดเลือกและการดำเนินการต่อไป

ในการดำเนินการสำนักงานจัดการทรัพย์สินได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อสอบถาม แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

สำหรับการให้เอกชนลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 34 ซึ่งทาง สคร.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ หรือแนวคิดเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ (Wellness/Health Complex) ที่ประกอบไปด้วยโรงพยาบาล และพื้นที่เชิงพาณิชย์อื่น เพื่อส่งเสริมรองรับการให้บริการทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ ส่งเสริมการแพทย์ และส่งเสริมการดูแลด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้หน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 กรณีดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายตามนิยามคำว่า “โครงการ” ตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุน 2562 อย่างไรก็ตามหากมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ ก็อาจต้องมีการพิจารณาหน้าที่และอำนาจภายใต้พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ต่อไป

เนื่องจากข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. 2553 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินไว้ว่า “อนุมัติโครงการพัฒนาที่ดินที่เอกชนหรือรัฐเป็นผู้ลงทุนภายใต้ แผนแม่บทการพัฒนาที่ดิน เว้นแต่โครงการพัฒนาที่ดินที่มีจำนวนเงินเกินวงเงินหนึ่งพันล้านบาท ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ” สำนักงานฯ จึงเสนอขออนุมัติหลักการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 34 ต่อสภามหาวิทยาลัย โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### ขนาดพื้นที่และศักยภาพในการพัฒนา

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 34 มีตำแหน่งที่ตั้งติดกับอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ และถนนบรรทัดทอง โดยสภาพพื้นที่ในปัจจุบันได้รับพื้นที่เช่าคืน และรื้อถอนอาคารพาณิชย์เดิมออกแล้วทั้งหมด ซึ่งพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับดำเนินโครงการ ในปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นลานจัดกิจกรรมและจอดรถชั่วคราว โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 13 ไร่ หรือ 20,893 ตารางเมตร ตามกฎหมายผังเมืองที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง (พ.3-21) และถูกกำหนดอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) ไม่เกิน 7:1 พื้นที่อาคารที่สร้างได้ (GFA) ไม่เกิน 146,250 ตารางเมตร รวมพื้นที่ Bonus 20% ส่งผลให้โครงการสามารถสร้างได้ไม่เกิน 175,500 ตารางเมตร ราคาประเมินที่ดินตามราคาตลาด 1 ล้านบาท/ตารางวา และมูลค่าที่ดินรวม 5,223 ล้านบาท

#### แนวคิดข้อกำหนดและขอบเขตเบื้องต้น

สำนักงานจัดการทรัพย์สินได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญที่ต้องมีใน TOR ตามหัวข้อดังนี้

- (1) ขอบเขตเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่
- (2) ระยะเวลาการออกแบบ ยื่นขออนุญาต และก่อสร้างไม่เกิน 4 ปี ระยะเวลาให้สิทธิการเช่า 30 ปี
- (3) แนวคิดหลักในการพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การแพทย์ และพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Wellness/ Health Complex) ประกอบด้วย

(3.1) ศูนย์การแพทย์ที่สามารถให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรในสาขาหลัก ซึ่งประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยในที่มีจำนวนเตียงอย่างน้อย 200 เตียง และมีองค์ประกอบที่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ และมีการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูง มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent Center) ที่มีการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ขั้นสูง โดยพิจารณาตามความต้องการของประเทศ มีศูนย์การดูแลสุขภาพ เพื่อสามารถช่วยในการป้องกัน การเจ็บป่วยและฟื้นฟูสุขภาพ และองค์ประกอบอื่นที่สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยมีลักษณะการออกแบบและการดำเนินงานที่ใช้แนวทาง Smart Hospital เต็มรูปแบบ อันได้แก่ Smart design : Green and clean, healing environment, Smart infrastructure : Digital platform, telemedicine/ 5G, paperless EMR, cloud technology support และ Smart service : Easy access to service and medical innovation

(3.2) พื้นที่ส่วนที่เหลือ เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ตามข้อเสนอของผู้ดำเนินการโครงการเพื่อดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องและส่งเสริมกับแนวคิด Wellness/Health Complex ทั้งนี้ต้องไม่เป็นศูนย์การค้า และคลังสินค้าที่มีขนาดพื้นที่เกินร้อยละ 20 ของพื้นที่อาคารรวมทั้งโครงการ

(4) การมีส่วนร่วมของคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้ลงทุนโครงการที่สามารถประมูลโครงการได้แล้ว โดยจะมีการพิจารณาร่วมกันในภายหลัง

(5) สิทธิประโยชน์ต่อบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เจรจาในภายหลังเมื่อได้ผู้ลงทุนที่ประมูลโครงการได้แล้ว

(6) คัดเลือกโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ความเห็นของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

สำนักงานจัดการทรัพย์สินได้นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 506 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 แล้ว ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการเปิด TOR คัดเลือกเอกชนเช่าที่ดิน เพื่อลงทุนพัฒนาพื้นที่บริเวณหมอน 34 ตามหลักการที่เสนอ คือ กำหนดขนาดที่ดินประมาณ 13 ไร่ ระยะเวลาให้สิทธิการเช่า 30 ปี กำหนดรูปแบบการพัฒนาให้เป็นศูนย์การแพทย์ และพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องและส่งเสริมกับแนวคิด Wellness/Health Complex และคัดเลือกโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

3. เรื่องการรับรองงบการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีบัญชี 2563 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบและอนุมัติให้เสนอต่อรัฐมนตรีต่อไป

4. เรื่องกรอบงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบกรอบงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้ฝ่ายบริหารไปจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในเดือนกันยายนต่อไป

กรอบงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. หลักการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหลักการดังนี้

ก. การจัดทำงบประมาณเน้นกระบวนการผสมผสานในหลักการและวิธีการของระบบงบประมาณแบบวางแผนแผนงาน (PPBS : Planning Programming Budgeting System) (กำหนดตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2561) และระบบงบประมาณภาครัฐ (ระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB : Strategic Performance Based Budgeting))

ข. การจัดสรรงบประมาณจะสนับสนุนงานและโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 และประเด็นสำคัญคือ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการผลักดันและขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2564 - 2567) โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักที่กระชับ ชัดเจน เน้นนำพาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมชั้นนำมุ่งสร้างสรรค์ความรู้และผลผลิตจากการศึกษาวิจัย ตลอดจนบัณฑิตที่เป็นนวัตกรรมในทางที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมีการลงทุนในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนางานวิจัย เพื่อสร้าง Future Leaders และสร้าง Impactful Research and Innovation เพื่อออกไปปรับใช้สังคมด้วยงานวิชาการที่มีความยั่งยืน ตามปณิธานของจุฬาฯ คือ “Innovations for Society” องค์กรชั้นนำนานาชาติมุ่งมาในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs (Sustainable

development goals) ที่ใช้เป็นกรอบในการพัฒนารวม 17 ข้อขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เช่นกัน ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจะเพิ่มการให้ความสำคัญต่อเป้าเหล่านี้ให้เกิดผลจริง ผ่านกิจกรรมหลายด้านของจุฬาฯ ทั้งการวิจัย การสร้างนวัตกรรม การเรียนการสอนและสร้างสรรค์ทางวิชาการให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนและเชื่อมโยงจุฬาฯ ให้ใกล้ชิดกับสังคม เพื่อยกระดับประเทศจนถึงระดับนานาชาติ โดยแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 - 2567 ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 841 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

ค. จัดทำงบประมาณยอดวงเงินรวม (Consolidated Budget) (ทั้งเงินอุดหนุนฯรับจัดสรรจากรัฐบาลและงบประมาณเงินรายได้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย) เตรียมวงเงินงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2564-2567 รวมทั้งเพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดสรรให้ตรงจุดหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง 3 ด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ำซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ ลดความสูญเปล่าและการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถแสดงผลผลิต/บริการที่ชัดเจนได้ รวมทั้งรูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในเวลานี้ จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือสนับสนุนการชี้วัดผลงานที่เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นสร้างผลลัพธ์สำคัญที่จับต้องได้ มหาวิทยาลัยจึงต้องเร่งปรับตัวในเชิงยุทธศาสตร์โดยนำเอากรอบแนวคิดบางส่วนของ Objectives & Key Results มาปรับใช้ อันได้แก่ การกำหนดเป้าหมายที่ตรงกันของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยติดตามวัดเฉพาะผลลัพธ์สำคัญ (Key Results) ที่ส่งผลผลักดันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยที่อยู่ในระดับ Top 3 in ASEAN ในการสร้างผลกระทบต่อสังคม และเป็น Top 200 QS World University Rankings ภายใน 2566

ง. ให้ความสำคัญต่อการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF : Medium Terms Expenditure Framework) มากำกับการพิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อประมาณความสามารถด้านกำลังเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว

จ. เน้นความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน โดยเป็นผู้ที่พร้อมทำงานและมีความพร้อมรับการตรวจสอบผลงานตามเงื่อนไขที่มีความเห็นพ้องกันเป็นการล่วงหน้า

ฉ. นำระบบการจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย (CU-ERP : Chulalongkorn University Enterprise Resource Planning) มาใช้ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่ายของกรงบประมาณแบบวางแผนงานที่กำหนดตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ โดยสรุปหลักการและจุดเน้นในการบริหารจัดการด้านงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ผลักดัน Key Strategies 3 ด้าน ได้แก่ 1) Future Leaders 2) Impactful Research and Innovation และ 3) Sustainable โครงการยุทธศาสตร์จะต้องวัดความคุ้มค่า (ROI) ได้ และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีราคาสูงจากต่างประเทศ

## 2. ประมาณการรายรับและกรอบประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปได้ดังนี้

1. ประมาณการรายรับ งบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 16,957 ล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 1 จำแนกเป็นกรอบจากงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล และกรอบจากงบประมาณเงินรายได้จากการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย คิดเป็นสัดส่วนประมาณการรายรับจากงบประมาณเงินอุดหนุนฯ รับผิดชอบจากรัฐบาล : งบประมาณเงินรายได้ฯ เท่ากับ 30 : 70 คือ

1.1 ประมาณการรายรับจากงบประมาณเงินอุดหนุนฯ รัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น 5,052 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนฯ ภาพรวมทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยคาดการณ์ ณ ปัจจุบัน ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)

1.2 ประมาณการรายรับจากงบประมาณเงินรายได้จากการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 11,905 ล้านบาท (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 2 ประกอบด้วยรายการหลัก คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินผลประโยชน์ รายสุทธิจากการจัดการทรัพย์สิน รายได้จากการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ เงินนำส่งจากวิสาหกิจ เงินบริจาค รายได้อื่นและค่าบำรุงสถานที่ และทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งนี้ วงเงินประมาณการรายรับข้างต้น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคาดการณ์ความเสี่ยงทั้งหมด โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งมีผลต่อรายรับจริงที่ปรับลดลงตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นมา รวมทั้งพิจารณาแนวทางการหารายได้จากรูปแบบ New Normal ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการด้วยแล้ว

### 3. กรอบประมาณการรายจ่าย งบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป็นการเตรียมกรอบวงเงินเพื่อรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2564 - 2567)

#### 3.1 นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) จัดสรรเพื่อสนับสนุนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 - 2567 รวมทั้งสนับสนุนโครงการแผนพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2”

2) จัดสรรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ประกอบด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำผูกพันที่ต้องจ่าย และงบประมาณเพื่อพัฒนางานประจำ)

3) เน้นการตั้งประมาณการรายจ่ายอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

3.2 กรอบประมาณการรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากประมาณการรายรับทั้งสิ้น 16,957 ล้านบาท มีกรอบประมาณการรายจ่าย จำแนกตามประเภทงบประมาณ คิดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำผูกพันที่ต้องจ่าย ร้อยละ 36 งบประมาณเพื่อพัฒนางานประจำ ร้อยละ 30 งบประมาณยุทธศาสตร์ ร้อยละ 34 (ในงบประมาณยุทธศาสตร์นี้รวมกรอบงบประมาณรายจ่ายโครงการแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาฯ ด้วย)

### 5. เรื่องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนงบประมาณเงินรายได้ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2561 หมวด 1 ข้อ 9 (2) และหมวด 4 ข้อ 29 วรรค 3

## 6. เรื่องร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ

6.1 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การมอบอำนาจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในอำนาจของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในอำนาจของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกาศใช้ต่อไป

6.2 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ....

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ ในการออกประกาศควรปรึกษาหารือในที่ประชุมคณบดี เพื่อพิจารณารายละเอียดให้เกิดความชัดเจนถี่ถ้วนในประเด็นต่าง ๆ และให้นำความเห็นในที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาด้วย

6.3 ร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ....

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. .... และอนุมัติให้ประกาศใช้ต่อไป

## 7. เรื่องการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

(1) อาจารย์ ดร.ชฎิล กุลสิงห์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

(2) อาจารย์ ดร.อธิปัตย์ อ่างธัญลักษณ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์และพื้นฐาน ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563

(3) รองศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561

(4) อาจารย์ แพทย์หญิงพัทธมน ปัญญาแก้ว เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561

(5) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2562

(6) อาจารย์ นายแพทย์ภาณุวัฒน์ ชุตินวงศ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติเวชศาสตร์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562

(7) อาจารย์ แพทย์หญิงฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562

(8) อาจารย์ นายแพทย์เสกข์ แทนประเสริฐสุข เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562

(9) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณพชาติ ลิ้มปทยอม เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563

(10) อาจารย์ นายแพทย์ธีรยุทธ รุ่งนรินทร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

(11) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

(12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช วงศ์อนันต์ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

(13) อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พรหมพร รักษาเสรี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561

(14) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ก้องเกียรติ ศรีสุวรรณาสกุล เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561

(15) อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทรายแก้ว สัตยธรรม เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาสัตววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

(16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุกัลยา ฤทธิกุลประเสริฐ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561

(17) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561

(18) อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พรรณระวี วิริยสิทธิวัฒน์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562

(19) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562

(20) อาจารย์ ดร.ภาวดี สายสุวรรณ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา วัจนปฏิบัติศาสตร์และปริเฉทวิเคราะห์ อนุสาขาวิชาภาษาศาสตร์สังคม ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563

(21) อาจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเกาหลีศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

(22) อาจารย์ ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาเกาหลี อนุสาขาวิชา ภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(23) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส อนุสาขาวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส อนุสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

(24) อาจารย์ ดร.กัลยา เจริญยิ่ง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

(25) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ทับจุมพล เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562

(26) อาจารย์ ดร.ธีทัต เจริญกาลัญญา เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและขนส่ง อนุสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562

(27) อาจารย์ ดร.พงษ์ธร เจริญศุภนิมิตร เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563

(28) อาจารย์ ดร.ชลิตา คล้ายโสม เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562

(29) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรดา กนกพานนท์ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562

(30) อาจารย์ ดร.กุลพิชญ์ โภโคยอุดม เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อนุสาขานันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561

(31) อาจารย์ ดร.คนางค์ ศรีหิรัญ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561

(32) อาจารย์ ดร.เบญจพล เบญจพลากร เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561

(33) อาจารย์ ดร.วรรณพร ทองตะโก เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561

(34) อาจารย์ ดร.โสมฤทธิ์ สุนธยาธร เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อนุสาขานันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561

(35) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561

#### 8. เรื่องการพิจารณาเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ตามที่คณะผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ ดังนี้

(1) อาจารย์ แพทย์หญิงเปรมจิต เสาธานนท์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561

(2) อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สร้อยสุดา โชติมานุกูล เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการ สืบพันธุ์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561

#### 9. เรื่องการพิจารณาอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวานิช เป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง สาขาวิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563

#### 10. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามรายชื่อที่คณะผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ ดังนี้

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุทธิ์ ลาคุชะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(3) รองศาสตราจารย์อรุณช เลิศจรรยาภักษ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกษียณ)

(4) รองศาสตราจารย์อรชума ยุทธวงศ์ สาขาวิชาศิลปะการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกษียณ)

(5) ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(6) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(7) ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



(8) ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเต็มสิริกกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(9) ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธา ณ นคร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(10) ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ อีระมันคง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### 11. เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ฉะนิยกุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

#### 12. เรื่องการอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของส่วนงานต่างๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 คน คณะนิติศาสตร์ จำนวน 5 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 คน คณะครุศาสตร์ จำนวน 2 คน คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 คน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน 1 คน และคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 คน

#### 13. เรื่องหลักสูตรใหม่บรรจุเพิ่มในแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2567

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม่บรรจุเพิ่มในแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2563-2567 จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

#### 14. เรื่องการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

#### 15. เรื่องหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 2 หลักสูตร ดังนี้

(1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (ปรับแก้ไขเล็กน้อย-สมอ.08)

(2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)